
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 

ในวันจันทร์ที่  ๖   กุมภาพันธ์   256๖   เวลา  10.00  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 ส าราญ   นาคศรี  
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  

10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๖   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  
๗ นายสุนัย    ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง  หมู่ 6 สุนัย     ศรีสง่า  

๘ 
๙ 

นางสัมฤทธ์ิ  กลิ่นแก้วนพรัตน ์
 

นายวิทยา    ศรีเสน     

ชาวบ้านแหล่งแป้น หมู่ ๑๐   
 

ชาวบ้านโคกกลาง หมู่  14 

สัมฤทธ์ิ  กลิ้นแก้วนพรัตน ์
 

ชาวบ้านโคกกลาง หมู่  14 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 

  เมื่อสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่าน 
 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ พร้อมด าเนินการ 
 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายบุญชู  คงดี  -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายบุญชู    คงดี ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก (สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 
 พฤศจิกายน   2565) 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง- 
 
 



-3- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 
นายบุญชู  คงดี ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 ๕.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 และวันเริ่มประชุมสามัญ 

สมัยแรกของปี 2567 
 

นายบุญชู   คงดี เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

เลขานุการสภา อบต.ลุมพุก  -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ 2566 
จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดยการ
ก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมีการประชุมสามัญ 
ประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย 
ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

 กฎหมาย/ระเบียบ 
 1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่
ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
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 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
 -ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

 วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 -ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

นายบุญชู   คงดี ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2567 
 
นายส าราญ  นาคศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นาย ส าราญ   นาคศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  3    

ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 จ านวน 4 สมัย   
 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายชนะชัย  หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 4 
 2) นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 2 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  
มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง  

นายบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก ปี 2566 ของแต่ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 
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นายธวัชชัย   ไชยนา เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2566 สมัยที่ 1 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566 
มีก าหนด 15  วัน  

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๕ 
 2) นายวุฒิศักดิ ์ ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 7 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง  

นายบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 ของแต่ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก ละสมัย เริ่มที่สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 
 

นายสมจิตร   จิวิสา เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสามัญประจ าปี 2566 สมัยที่ 2 เป็น

วันที่ 1 พฤษภาคม  2566 ถึงวันที่  15  พฤษภาคม  2566 มีก าหนด 15  วัน  
 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง 
 1) นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 2 
 2) นางนฤมล  จวนสาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 9 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก สมัยที่  3 ประจ าปี 2566 
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นายสุรพล   ศรีจันทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 สมัยที่ 3 

เป็นวันที่ 1 สิงหาคม  2566 ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2566 มีก าหนด 15  วัน  
 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง 
 1) นางสุพรรณี  วันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 1๕ 

2) นายบุญถิน   พาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 
  

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก สมัยที่ 4 ประจ าปี 2566 
 

นายชนะชัย  หาญสมัคร เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ทุกท่าน ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 สมัยที่ 4 

เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2566 มีก าหนด 15  
วัน  

 

นายบุญชู   คงด ี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง 
 1) นายวุฒิศักดิ์  ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 7 
 2) นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 13 
  

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

นายบุญชู   คงดี ล าดับต่อไปจะเป็นการก าหนด ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก ประจ าปีสมัยแรกของปี 2567 เชิญครับ 
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นายพันธ์ทอง  พวงศรี เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2567 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2567 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายสุรพล    ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 5 
 2) นางปราณ ี มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 
    ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนัน 
    ประเภทไก่ชน ประจ าปี 2566 
นายบุญชู   คงดี   ด้วยผมได้รับญัตติจาก นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชน 
    ไก่ ประจ าปี 2566 ของนายบัญชา  ชารีแก้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นายบัญชา   ชารีแก้ว  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
นายก อบต.ลุมพุก  ส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามที่กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ต าแหน่ง 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้รับหนังสือจากนายอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
    เรื่อง ขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี 2566 ของนายบัญชา 
    ชารีแก้ว บ้านเลขท่ี ๕๓๗  หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
    จ านวน 1 สังเวียน มีก าหนด ๑ ปี  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน  2566 ถึงวันที่ 23 
    เมษายน  2567 ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกใน 
    การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภา- 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการขอ 
    ต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี 2566 โดยอาศัยอ านาจตาม 
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
    เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเข่ือนแก้ว ที่แนบมา 
    พร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม 
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    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
นายบุญชู   คงดี   ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก   
 

ที่ประชุม   ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
    - นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๒ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการ 
    สร้างรายได้ให้กับประชาชน และพัฒนาสายพันธ์ไก่ให้ดีขึ้นไปครับ 
นายบุญชู   คงดี   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  เห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี 2566 ของ 
    นายบัญชา  ชารีแก้ว ครับ 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

    ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ลุมพุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
    ๒) พ.ศ. 2566  
นายบุญชู     คงดี  ผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การพิจารณาให้ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การควบคุม 
    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2566 ผมจึง 
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
    ครับ 
นายบัญชา    ชารีแก้ว  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก 
นายก อบต.ลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ต าแหน่ง นายกองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณา 
    ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การควบคุม 
    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2566 โดยมีราย 
    ละเอียด ตามเอกสารที่ได้ส่งให้แล้วครับ 
นายบุญชู   คงดี   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  สอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม   ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
    - นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๒  กรณีถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ 
    เราก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติแต่ถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวข้างนอกพ้ืนที่เราจะมีวิธีแก้ 
    ไขปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไรครับ 
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นายบัญชา   ชารีแก้ว  ในกรณีแบบนี้ก็ต้องก าหนดเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ครับ 
นายก อบต.ลุมพุก  และผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท าหนังสือแจ้งไปยังผู้น าชุมชนครับ 
นายสุพล    สุขแสน  ผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียดจากท่านนายกครับ ตามปกติรถเกี่ยวข้าวจะมีนายหน้า 
รองนายก อบต.ลุมพุก  เข้ามาติดต่อเราเป็นไปได้ไหมให้นายหน้าที่มาติดต่อให้มาแจ้งท่านสมาชิกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ก่อนแล้วแจ้งผ่านไปยังผู้น าชุมชนและให้ผู้น าชุมชนท า 
    หนังสือเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกต่อไป 
นายบุญชู   คงดี   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การควบคุมกิจการ 
    ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 
    ๕.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2566 
นายบุญชู   คงดี   ด้วยกระผมได้รับญัตติ จากนายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติ โอนงบประมาณเพ่ิม และเพ่ือ 
    มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
    เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 
นายบัญชา   ชารีแก้ว  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก  บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  
    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิม จ านวน  ๓ โครงการ 
    และโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๔ โครงการ  รวมญัตติท่ีขอโอนทั้งสิ้น 
    ๗ โครงการ โดยมีรายรายละเอียดดังนี้ 

  รายการที่ 1 โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
  โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอ

    ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท  
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 909,000 บาท โอนลด 173,460 บาท 
         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
 
 



-๑๐- 
 

   โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
    งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
    ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
    เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก งบประมาณ 
    173,460 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม: เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  
  2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันจากเดิม 21บาท ปรับเพิ่มเป็น 36บาท 
  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย 
    เรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนอาหาร 
    กลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
    งบประมาณ 173,460 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 2 โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
นายก อบต.ลุมพุก  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
    อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
    ยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
    735,540 บาท โอนลด 34,075.60 บาท 

         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
 
 
 



-๑๑- 
 

   โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว รายการค่าใช้จ่ายในการ 
   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

    ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก งบประมาณ  
   34,075.60 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม : เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
    2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มราคากลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม จากเดิม 7.82  

  บาท ปรับเพ่ิมเป็น 8.13 บาท 
  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย 
    เรียนและประถมศึกษา   งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  
    รายการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ลุมพุก งบประมาณ 34,075.60 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 3 โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
นายก อบต.ลุมพุก  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
    อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
    ยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
    701,464.40 บาท โอนลด 276,600 บาท 
 



-๑2- 
 
         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 

   โอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
    งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ 
    สนับสนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรม- 

   การ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
    งบประมาณ 276,600 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม : เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
   2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลาง จากเดิม 21 บาท ปรับเพิ่มเป็น 27 บาท 
  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย 
    เรียนและประถมศึกษา   งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
    ราชการ โครงการสนับสุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
    ต าบลลุมพุก งบประมาณ 276,600 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 4 โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
นายก อบตลุมพุก  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
    อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
    ยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
    424,864.40 บาท โอนลด 4,000 บาท 

         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
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   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อ
    เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 4,000 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหาย  
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งาน
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 4,000 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 5  โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
นายก อบต.ลุมพุก  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
    อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
    ยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
    420,864.40 บาท โอนลด 7,900 บาท 

         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

    การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
    จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 2 ก๊อก แบบตั้งพ้ืน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
    7,900 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากต้องมีไว้เพ่ือให้บริการประชาชน
    ที่มาติดต่อราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
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  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว รายการจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 2 ก๊อก แบบตั้งพ้ืน จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 7,900 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 6 โอนลด ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
นายก อบต.ลุมพุก  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
    รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
    งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 22,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,000 
    บาท โอนลด 22,000 บาท 

         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

    การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
   อิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
   จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากเพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกอง
    การศึกษามีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน 
    งบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
  งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งาน 
    บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
    ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

นายบัญชา   ชารีแก้ว  รายการที่ 7 โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
นายก อบต.ลุมพุก  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
    อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
    ยโสธร งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 1,615,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
    412,964.40 บาท โอนลด 110,000 บาท 

         *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
    โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ 
    มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
    ทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000 บาท จ านวน 5 ชุด งบประมาณ 110,000  
    บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากให้มีความเพียงพอต่อการบริการ
    ประชาชนตามพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความจ าเป็น 

  ต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
ข้อระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

    ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
    มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายบุญชู    คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดที่ท่าน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  นายก อบต. ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น สมาชิกสภาอบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญ 
    ครับ 
ที่ประชุม   ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
    -นายธวัชชัย  ไชยนา  ส.อบต. หมู่ที่ 13 ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างความ 
    ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้ชีวิตประจ าวันถ้าเกิดเหตุการณ์ 
    ที่ไม่ดีต่อประชาชน เราจะได้ทราบต้นสายปลายเหตุว่าใครท าอะไรที่เป็นการบุกรุก 
    สถานทีห่รือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ครับ 
นายบุญชู     คงดี  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบ 
    ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
    เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
    ปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000 บาท จ านวน 5 ชุด งบประมาณ  
    110,000 บาท 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ 14 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
 
-ไม่มี - 

ปิดประชุม  เวลา 1๒.๐๐ น. 
 
 

               ลงชื่อ    สมพร   การะเกษ     ผู้บันทึกการประชุม 
                (นายสมพร   การะเกษ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
  
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
               ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
     
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยสามัญ  
 

สมัยที่ ๔ /2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ 
 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
 


